

CHỈ THỊ

V/v thực hiện thu tiền của học sinh theo quy định của Nhà nước

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, Nhà nước đã cho phép huy động sự đóng góp của nhân dân thông qua chế độ thu học phí và tiền hỗ trợ cơ sở vật chất theo quy định được duyệt, áp dụng cho từng năm học góp phần tích cực vào việc sửa chữa trường lớp kịp thời phục vụ tốt yêu cầu dạy và học cho sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Tuy nhiên, ngân sách đầu tư và các khoản thu chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục-đào tạo, tình trạng cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp, đời sống giáo viên khó khăn chậm được cải thiện, nên có một số trường đã tổ chức thu tiền của học sinh ngoài các quy định của Nhà nước bằng các hình thức khác, tạo dư luận không tốt về việc huy động đóng góp trong nhân dân.

Nhằm tạo điều kiện phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo của thành phố theo yêu cầu mới và chấm dứt mọi khoản thu tùy tiện không được phép và thống nhất quản lý việc thu-chi các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định trong từng năm học đối với các trường học, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Thống nhất thực hiện việc thu tiền của học sinh (trong và ngoài nhà trường) cho hoạt động giáo dục, như sau :

a) Các trường công lập và bán công thuộc ngành giáo dục-đào tạo thành phố được thu các khoản tiền theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố được xét duyệt kế hoạch thu-chi cho từng năm học do Sở Tài chính và Sở Giáo dục-Đào tạo thống nhất đề xuất gồm các khoản tiền như sau :

- Thu tiền cơ sở vật chất đối với học sinh phổ thông tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học và nhà trẻ, mẫu giáo.

- Thu tiền học phí (học sinh tiểu học được miễn).

- Thu các khoản khác : tiền ăn, tiền vệ sinh phí, tiền mua sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi (đối với học sinh bán trú và nhà trẻ, mẫu giáo).

b) Tổ chức Quỹ bảo trợ giáo dục-đào tạo được thành lập theo quyết định số 6319/QĐ-UB-NCVX ngày 28/8/1995, quyết định số 2515/QĐ-UB-NCVX ngày 24/5/1996 được vận động theo phương thức tự nguyện đóng góp của nhân dân, các tổ chức kinh tế, đơn vị trong và ngoài nước góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục-đào tạo, theo quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Ngoài ra còn có Hội bảo trợ trẻ em thành phố, Quỹ phát triển tài năng trẻ cũng được hoạt động góp phần khuyến học đối với thanh, thiếu niên thành phố.

2/ Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện phổ biến vận động các tầng lớp nhân dân, các ban ngành, đoàn thể, mọi tổ chức kinh tế-xã hội trong và ngoài nước với nghĩa vụ và trách nhiệm vì sự nghiệp “*trăm năm trồng người*”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục-đào tạo của thành phố.

3/ Nghiêm cấm mọi hoạt động thu tiền trái với quy định nêu trên. Các trường hợp sai phạm phải chịu xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao trách nhiệm cho Ban Giám đốc Sở Giáo dục-đào tạo thành phố tổ chức triển khai và kiểm tra đôn đốc các trường thuộc ngành giáo dục-đào tạo thành phố thi hành nghiêm chỉnh và quản lý thu chi đúng theo quy định trong chỉ thị này.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Lê Thị Vân

